



ประกาศเจตนารมณ์

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเรา ให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑. พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้้อย่างรอบคอบ รอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

๓. สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาลด้วยการพูด การกระทำและการปฏิบัติหน้าที่

๔. จิตอาสา ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก สามัคคี ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคน สังคม โดยมีหวังผลตอบแทน

๕. กตัญญู มีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิด และผู้มีพระคุณไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น

ทั้งนี้ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นองค์กรคุณธรรมเพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำเนินชีวิต ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวลักขณ์ มูลหล้า)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

**การลงชื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก**

ข้าพเจ้าได้รับทราบประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเรา ให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบำรุง ชำนาญจ้อย	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ	
๒	นางสาวเนาวรัตน์ คุ่มบุญ	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๓	นางवलจันทร์ วัฒนพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๔	นางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๕	นายมนต์ชัย ปั้นงาม	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๖	นายวันฉัตร กันชู	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๗	นายธรณินทร์ รักษณบตี	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	
๘	นายจิรภัทร ไยสุทร่าย	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	
๙	นางสาวสุรินทรา วาไทย	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	
๑๐	นางสาวรับขวัญ สำเนียง	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	
๑๑	นางคณินิจ กอนใจ	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	
๑๒	นางสาวศิริรัตน์ เหมือนเสมอใจ	พนักงานทำความสะอาด	
๑๓	นางสาวสหัสวรรณ บุญชาติ	นิสิตฝึกงาน	
๑๔	นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณวงศ์	นิสิตฝึกงาน	